



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๕๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙

เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด กรณีการเรียกให้ผู้ให้บริการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผมได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ดังนี้

“๑. ในการดำเนินคดีลักษณะเดียวกันและมีมูลเหตุแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องในลักษณะเดียวกัน ควรต้องดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันหรือแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให้กระบวนการและแนวทางดำเนินคดีแตกต่างกัน และเป็นที่เสียหายต่อรูปคดี ดังนั้น เมื่อการดำเนินคดีกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด เรื่องการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเหตุลักษณะเดียวกันกับการดำเนินคดีกับบริษัท ทูรู มูฟ จำกัด เรื่องการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น แนวทางการดำเนินคดีจึงควรมีลักษณะเดียวกัน และควรเป็นไปตามที่พนักงานอัยการได้ดำเนินคดีกับบริษัท ทูรู มูฟ จำกัด ไว้แล้ว และควรรีบฟ้องคดีตามที่พนักงานอัยการได้วางแนวทางไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องคดีหมดอายุความ

ทั้งนี้ หากสำนักงาน กสทช. ดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันแตกต่างกัน อาจต้องมีเหตุผลรองรับสนับสนุนอย่างยิ่ง และต้องอธิบายได้ว่าแนวทางที่พนักงานอัยการวางไว้ในคดีแรกไม่ถูกต้องอย่างไร

๒. การดำเนินคดีกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด คดีนี้ ควรมีการมอบอำนาจเช่นเดียวกับแนวทางการดำเนินคดีกับบริษัท ทูรู มูฟ จำกัด โดยที่ประชุม กสทช. มีมติที่ประชุมมอบหมายให้ กทค. เป็นผู้ฟ้องคดีร่วมกับสำนักงาน กสทช. และควรมีการมอบอำนาจให้สำนักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีด้วย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.